

เขตการค้าเสรีเฉียนไห่ & เสอโข่วในเซินเจิ้น รับบท กลไกใหม่ขับเคลื่อนการพัฒนาจีนเสรี

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. เขตการค้าเสรี (FTZ) นำร่องในเฉียนไห่และเสอโข่วแห่งนครเซินเจิ้น มณฑลกว่างตุ้ง ประเทศจีนได้จัดงานกิจกรรมที่แสดงวิสัยทัศน์หลายงานต่อเนื่องในนโยบายแห่งการเปิดกว้าง และการปฏิรูปใหม่ เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบปีที่ 3 ของการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดยมีการเปิดเผยรายงานความสำเร็จด้านการปฏิรูป และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา และการเปิดตัวโครงการสำคัญ อาทิ การเป็นพันธมิตรทางเทคโนโลยีด้านการปฏิรูปและนวัตกรรม

ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีการเปิดตัวองค์กรที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และนวัตกรรมในเขตเฉียนไห่ และเสอโข่วในด้านการลงทุน การเงิน และการอำนวยความสะดวกด้านกฎหมาย ซึ่งทำให้เขตเฉียนไห่เป็นที่น่าสนใจในหลายแง่มุม

“เมื่อปีที่แล้ว มูลค่าเพิ่มของบริษัทต่างๆที่จดทะเบียนในเขตนี้สูงเกิน 1 หมื่นล้านหยวนต่อตารางกิโลเมตรแล้ว ซึ่งทำให้เป้าหมายที่วางแผนไว้ 3 ปีล่วงหน้าเสร็จสมบูรณ์ และทำให้เขตนี้กลายเป็นพื้นที่ที่มีการเติบโตเร็วที่สุดของจีน” หวัง จินเซี่ย รองผู้อำนวยการคณะกรรมการฝ่ายบริหารของเขตการค้าเสรีแห่งนี้ กล่าว

นวัตกรรมเชิงสถาบันนั้น ส่งเสริมให้เกิดการป็นผลในรูปแบบของการพัฒนา จากข้อมูลสถิติพบว่า มูลค่าเพิ่มของบริษัทที่จดทะเบียนที่นี่มีมูลค่า 2.03 แสนล้านหยวนในปี 2560 ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นกว่า 40% เมื่อเทียบรายปี และ ณ สิ้นเดือนมี.ค. พื้นที่แห่งนี้มีบริษัทจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 168,600 แห่ง หรือมีบริษัทรายใหม่เข้ามาโดยเฉลี่ยต่อวัน 88 แห่ง

กลไกการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างนวัตกรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของรัฐบาล สังคม และตลาด และการดำเนินการร่วมกันของหน่วยงานที่สนับสนุนนวัตกรรมต่างๆ ทำให้พื้นที่เขตการค้าเสรีแห่งนี้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้ดีขึ้น โดยจะเห็นตัวอย่างที่ดีนี้ได้จากรูปแบบธุรกิจแบบคู่ขนานของ CTFHOKO ซึ่งผนึกรวมทั้งอี-คอมเมิร์ซแบบข้ามพรมแดนเข้ากับอาคารศูนย์การค้า

นวัตกรรมด้านกฎหมาย และการปฏิรูปทางการเงินกลายเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการยอมรับในระดับสากลของพื้นที่เขตการค้าเสรีแห่งนี้ รวมทั้งการดึงดูดบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ “บริษัทกฎหมาย 7 แห่งจาก 11 แห่งที่กำลังดำเนินธุรกิจในกว่างตุ้ง ฮองกง และมาเก๊า เข้ามาเปิดการดำเนินงานในเขตเฉียนไห่ และการนำกฎหมายฮองกงมาใช้เพื่อยุติข้อพิพาทด้านเศรษฐกิจของศาลเฉียนไห่ให้ นั่น ได้รับการชื่นชมอย่างมากจากบริษัทต่างๆในฮองกง” หลิน ซินเจียง ประธานหอการค้าฮองกงในเฉียนไห่ กล่าว

ในโอกาสครบรอบ 40 ปีของการปฏิรูปแห่งชาติและการเริ่มการผลักดันในปีนี้ จีนจึงได้ออกมาตรการสำคัญๆหลาย มาตรการเพื่อเปิดประเทศมากยิ่งขึ้น เช่น การเปิดช่องทางเข้าถึงตลาดเพิ่มขึ้นอย่างมาก และการสร้างสภาพ แวดล้อมด้านการลงทุนที่น่าดึงดูดใจมากขึ้น ในในงานฉลองครบรอบปีที่ 3 ของเขตการค้าเสรีแห่งนี้ สำนักงานใหญ่ ศูนย์กลาง และห้องปฏิบัติการต่างๆที่จัดตั้งในเขตเป็นกลุ่มที่สอง และได้ทุ่มเทให้กับนวัตกรรมเชิงสถาบันนั้น ได้ ทำพิธีเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วเช่นกันเพื่อร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่เขตนี้ให้มากยิ่งขึ้น

จากการประเมินโดยบริษัทที่ปรึกษา PwC พบว่า เขตเจียนไห่ และเสอโข่วอยู่ใกล้ระดับของการค้าเสรีระหว่าง ประเทศในด้านการปฏิรูประบบการเงิน และการปรับปรุงสถานะด้านกฎหมาย ด้วยสถานะที่เอื้อต่อการทำธุรกิจ ระหว่างประเทศ พื้นที่เขตนี้จะกลายเป็นกลไกขับเคลื่อนตัวใหม่ของการเปิดเสรีประเทศมากขึ้น และการมีส่วนร่วม ของจีนในโลกาภิวัตน์

ที่มา: คณะกรรมการบริหารโครงการพื้นที่การค้าเสรีนาร่องในเขตเจียนไห่ และเสอโข่วแห่งนครเซินเจิ้น (มณฑล กวางตุ้ง) ประเทศจีน